

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



พระบดินทร์ ประทีปส่องไทย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 51 วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีถวายพระพร 12 สิงหาคม มหาราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดงานพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 กิจกรรมเริ่มเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ในภาคเช้าจะมีกิจกรรม “บริจาคโลหิตเพื่อแม่” ถวายเป็นพระราชกุศลอีกหนึ่งกิจกรรม โดยรับบริจาคตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554” อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะในคืนวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 19.19 น. จะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมขับร้องเพลง สดุดีมหาราชา ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมกับประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ท่านที่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมแจ้งชื่อได้ที่เคาน์เตอร์ลงเวลา สำนักงานอธิการบดี

กำหนดการพิธีถวายพระพร 12 สิงหาคม มหาราชินี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เวลา 13.00 – 13.30 น.	นักศึกษาลงทะเบียน
เวลา 13.30 – 14.00 น.	ชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายอาศิรวาท จากประธานในพิธี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
เวลา 14.00 – 14.40 น.	ประธานและตัวแทนนักศึกษาเชิญพานพุ่มดอกมะลิวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานฯ อ่านคำถวายราชสดุดี แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตัวแทนนักศึกษาผู้ชนะการประกวดแต่งกลอน อ่านคำกลอนถวายพระเกียรติ ประธานฯ นำผู้ร่วมพิธีถวายพระพร / เสรีฯพิธี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ยิ่งลักษณ์” ย้ำจะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง



"ยิ่งลักษณ์" รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมสัญญาจะทำหน้าที่อย่างทุ่มเท เพื่อให้ประเทศเดินหน้าอย่างมีศักดิ์ศรี นำความสงบสุข ประองตองกลับมาเชื่อมั่นความเป็นผู้หญิง จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ ย้ำจะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและคนไทย ไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 17.30 น. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาฯ ที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช รับพระราชทานประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

จากนั้นเวลา 18.00 น. นายพิฑูรได้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มาประทับตราพระราชลัญจกรตามขั้นตอน ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเชิญต่อมายังพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรี ซึ่งได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 7 เป็นสถานที่ประกอบพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เวลา 18.40 น.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้รออยู่พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ และ ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร สามีและบุตร มาร่วมในพิธีด้วย นอกจากนี้ ยังมีบุคคลในครอบครัวและญาติสนิท อาทิ นายแพทย์ ชินวัตร นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นางเยาวเรศ ชินวัตร แกนนนำ และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง แกนนนำพรรคชาติไทยพัฒนา นางกุสุมล คุณปลื้ม ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชล นายอภิรัต ศิรินาวิน หัวหน้าพรรคมหาชน มาร่วมแสดงความยินดี

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เปิดใจ และให้สัญญาว่า จะทุ่มเท มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ อุทิศตนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะทำให้ประเทศเดินหน้าอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นที่ประจักษ์ แก่สากล จะนำพาประเทศไปสู่ความสงบสุข ประองตองกลับมา ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ "ตระหนักดีการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงในขณะนี้ เป็นความท้าทาย และเป็นความคาดหวังอย่างมากจากประชาชน แต่ดิฉันเชื่อว่าความเป็นผู้หญิงจะไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการทำงาน แต่ความเข้มแข็งควบคู่กับความอ่อนโยน และรับฟังทัศนะที่แตกต่าง จะทำให้เห็นทางออก" น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังได้ขอบคุณประชาชนทั่วประเทศ ที่ให้โอกาส และถือเป็นพันธสัญญาทางใจ ให้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จะมุ่งมั่นสร้างสุข สลายทุกข์ให้ประชาชนสุดกำลัง สุดความสามารถ จะไม่ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่จะทำเพื่อประเทศชาติและคนไทยทุกคน

ขณะที่ พล.ต.ต.วิชัย ลังษ์ประไพ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 นำกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบ มาคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด และตลอดทั้งวัน มีแจกันดอกไม้ส่งมาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้งจากข้าราชการ ภาคธุรกิจ และเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ศึกษาในระดับชั้นมัธยม.

ที่มา สำนักข่าวไทย

สรุปมติการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554

วาระที่ 1.7 เรื่อง ผลการเร่งปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ ปีงบประมาณ 2554 **มติที่ประชุม** หลักสูตรใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการและนำเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ภายในเดือนกันยายน 2554

วาระที่ 4.1 เรื่อง ค่าระดับที่คาดหวังในสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการแต่ละตำแหน่ง **มติที่ประชุม** ให้ฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดส่ง (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องค่าระดับที่คาดหวังในสมรรถนะแต่ละตำแหน่งฯ พร้อมหลักเกณฑ์การกำหนดค่าระดับที่คาดหวัง ไปยังคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เพื่อแจ้งให้คณาจารย์ในสังกัดทราบและร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจัดส่งคืนแก่ฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เพื่อนำเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554

วาระที่ 4.2 เรื่อง ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมกรปฏิบัติราชการ (TOR) ของบุคลากรสายวิชาการ **มติที่ประชุม** มอบ ผศ.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา ผู้ช่วยอธิการบดี รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น

- 1) ควรมีการจัดประชุมหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ มาให้ความรู้แก่คณาจารย์ เพราะจะส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- 2) ควรมีการเปิดเผยข้อมูลหรือมีการสื่อสารข้อมูลให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลได้ผลเสียต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากร
- 3) ควรแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ โดยเฉพาะหากผู้รับการประเมินได้คะแนนในระดับต่ำ จะต้องแจ้งให้ทราบว่าผู้รับการประเมินต้องปรับปรุงพัฒนาในเรื่องใดบ้าง
- 4) ควรจัดทำรายละเอียด เกี่ยวกับผู้ที่มีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
- 5) ควรจัดงบประมาณสนับสนุนสำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ
- 6) ควรจัดทำโครงการสำคัญในระดับคณะ ที่สามารถบูรณาการงานทั้ง 4 พันธกิจ เข้าด้วยกัน
- 7) ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าศิลปวัฒนธรรมแก่คณาจารย์ ว่าไม่ได้หมายถึงงานประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงวัฒนธรรมของศาสตร์นั้นๆ จะทำให้อาจารย์สามารถดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในแต่ละศาสตร์ได้กว้างขวางขึ้น
- 8) การทำ TOR ควรเป็นการดำเนินงานในเรื่องที่จะพัฒนา มากกว่าการดำเนินงานในหน้าที่ปกติ

วาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2559 วาระ 4.3.1 เรื่อง ด้านการบริหารงานบุคคล วาระ 4.3.2 เรื่องด้านการจัดการความรู้ วาระ 4.3.3 เรื่องด้านการเงินและงบประมาณ วาระ 4.3.4 เรื่องด้านกิจการพิเศษ **มติที่ประชุม** ให้ผู้รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง มีประเด็นสำคัญ ได้แก่

- 1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ควรคำนึงว่าแต่ละแผนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนไปสู่ภูมิภาค จึงไม่ควรดำเนินการอย่างเร่งรีบ
- 2) ควรกำหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจนว่า ในเชิงปฏิบัติเราสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่เพียงใด
- 3) ควรมีความชัดเจนในเรื่องสินทรัพย์และทรัพย์สิน ในแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการพิเศษ



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิชญ์อักษร ชัดสำเนา นายกองภพ ปรินาชาญ

สวัสดิ์ค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 ตรงกับเดือน 9 วันขึ้น 11 ค่ำ ปีมะแม

อีกหนึ่งโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญกุศล เข้าวันนี้ (10 ส.ค.54) เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเที่ยง ณ บริเวณใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา หากมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นไข้ หรืออยู่ในช่วงที่มีประจำเดือน และที่สำคัญไม่กลัวเข็มฉีดยา เมื่อกายพร้อมใจพร้อมอย่าลืมชวนเพื่อนฝูง ชวนคนที่นั่งทำงานอยู่ใกล้ ๆ ชวนคนที่แอบมองมานานแสนนาน มาร่วมทำบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยกันนะคะ

ดีอกเดอรคนใหม่ล่าสุดของเรา หลังจากใช้ความพยายามความพากเพียรและความอดทนมาพักใหญ่ ในที่สุดความสำเร็จก็ตกอยู่ในมือของ ผศ.ศิริวัฒน์ ช่างสาน เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ออกใบรับรองคุณวุฒิดีว่าได้ศึกษาสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพัฒนากฎหมาย (กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2554 เพื่อนพ้องน้องพี่ยินดีกันทั่วหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนฯของไม้เสียบฯ จะปิดโรงสีไฟผลองกันเลยทีเดียว แต่บังเอิญมีคนจองตัดหน้าไปซะก่อน งั้นรับแต่คำ “แสดงความยินดี” ไปก่อนนะคะ

คุณสุชาติ ทองเผื่อ ผู้ดูแลศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัย ตกอกตกใจที่เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ไปว่า คิดค่าบริการเดือนละ 500 บาท จริงๆแล้วไม่มีค่าบริการรายเดือน จะมีเฉพาะรายปี ถ้าเป็นบุคคลทั่วไป ปีละ 700 บาท อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปีละ 500 บาท ส่วนนักศึกษา 150 บาทต่อภาคเรียน 300 บาทต่อปี ในการเข้าบริการแต่ละครั้ง ถ้าไม่เป็นสมาชิก จ่ายค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท ส่วนสมาชิกไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะ เห็นราคาค่าบริการของศูนย์ Fitness Center ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย คงจะหาใช้บริการที่อื่นได้ยาก ลองไปใช้บริการกันดูนะคะ (ตั้งอยู่ที่หอสมุดเก่าใกล้อาคาร 6 เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-20.00 น.)

คุณจิราพร อนุรักษ์ แจ้งข่าวมาว่าศูนย์วิทยบริการ ได้ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อยในรูปแบบที่ใหม่ขึ้น เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้เพื่อปรึกษาหารือ ประชุม ค้นคว้าวิจัย และกิจกรรมอื่นๆทางวิชาการ มีให้บริการที่ชั้น 2, ชั้น 3, และชั้น 4 มีจำนวนห้องทั้งหมด 6 ห้อง ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้บริการติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำชั้นนั้นๆของศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 15) ได้ตลอดเวลาราชการ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดจากวรรณกรรมสเปน เรื่อง ตอนกิโซเต้ แห่งลามันซ่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน “ยิ่งอวดอำนาจ...ยิ่งดูต่ำศักดิ์ ยิ่งสุขภาพ...ยิ่งดูมีบารมี ผู้มีเกียรติ...คือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น” สวัสดิ์ค่ะ

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ โทรสาร 075 392039 Email pr_nstru@hotmail.com